

ครั้งแรกที่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการก็คิดว่าเราจะได้เจอคนแบบไหนกัน ที่ๆ เราไปเรียน พัก จะเป็นที่ไหนแบบไหน แล้วก็วันหยุดจะไปเที่ยวไหนดี มีที่ไหนน่าสนใจบ้าง

วันเดินทางวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 ก็ได้เจอครบทุกคน แต่จะรู้จักกัน รู้จักชื่อ ก็เป็นตอนที่อยู่ในที่พักร่วมกันมาพักสักแล้ว อยู่บนเครื่องบินเป็นเวลา 6 ชั่วโมงกว่า แต่มาอยู่ตรงตรวจคนเข้าเมือง 2 ชั่วโมงได้ ถึงที่พักก็ช่วงตี 1 ของวันถัดไปแล้ว เริ่มเรียนวันแรกคือวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 แต่จะมีปฐมนิเทศในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ในวันนี้จะมีการแนะนำอาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยการ รวมถึงจะได้รับบัตร SUICA (IC Card) เนื่องจากจากที่พักมาสถาบันต้องนั่งรถไฟ เป็นบัตรที่ใช้กับขนส่งสาธารณะ รวมถึงตามร้านค้าก็สามารถใช้ได้

เมื่อกล่าวถึงขนส่งสาธารณะตัวผมนั้นเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของรถไฟของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความหลากหลายเส้นทางและความสับสนเนื่องจากจำนวนเส้นทางมีจำนวนเยอะมาก และบางสายที่มีประเภทรถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น รถปกติ รถเร็ว รถด่วนและรถด่วนพิเศษ ซึ่งชวนให้สับสนได้

หลังจากวันปฐมนิเทศจะมีเวลาว่าง 2 วัน คือวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มเรียน ในวันเสาร์ตัวเราก็ได้ไปเที่ยวย่าน Akihabara (秋葉原) และได้ไปกินเนื้อย่างที่ Ueno (上野) ณ วันนั้นเป็นช่วงที่พายุเข้าพอดี อุณหภูมิช่วงหัวค่ำตอนนั้นประมาณ 6° C ได้ ในวันถัดไปวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2666 วันนั้นเป็นวันที่ได้ไปที่ Ikebukuro (池袋) จุดมุ่งหมาย ณ ย่านนี้คือ Animate (アニメイト) 9 ชั้น ที่มีขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นมังงะ นิยาย แผ่นเพลง หรือไม่ว่าจะเป็น สินค้าตัวละคร อย่างมากมาย และเป็นพื้นที่ที่ใช้เงินไปพอสมควรเช่นกัน

ในวันแรกที่เริ่มเรียน ตอนแรกตัวเราเองก็คิดว่าห้องเรียนจะเป็นยังไง บรรยากาศจะเป็นยังไง พอถึงเวลาเริ่มเรียนเราจะได้ว่า ไม่ได้มีแค่คนจากประเทศไทยอย่างเดียว มีจากหลายๆ ที่มารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน ไต้หวัน ฮองกง สิงคโปร์ มองโกเลีย เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานพอสมควร ได้พบเจอกับคนใหม่ๆ จากหลากหลายแห่งในโลก

วันเรียนนั้นจะเป็นเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์และหยุดเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ วันเรียนแต่ละวันอาจารย์ผู้สอนก็จะไม่เหมือนกัน จะมีวันประจำของตัวเอง เช่น ถ้าอาจารย์ท่านนี้สอนวันจันทร์เขาก็จะสอนเราทุกวันจันทร์ เป็นต้น ในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์บางครั้งก็ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้าง ไม่ว่าจะเป็น Tokyo Skytree (東京スカイツリー) หรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

ในช่วงหยุดยาวของญี่ปุ่นวันหยุดที่ 3 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 (Golden Week) หยุดทั้งหมด 5 วันแต่ตัวผมนั้นไม่ค่อยได้ไปไหนเนื่องจากเป็นไข้ กลายเป็นว่าพอช่วงหยุดยาวจบไปก็กลับมาเรียนตามปกติ

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายที่ได้เรียน แล้ววันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่จะมีการนำเสนอว่ามาที่ญี่ปุ่นได้ทำอะไรไปบ้าง หลังจากวันนั้น ทุกคนต่างมีแผนที่จะไปซื้อของฝาก ไม่ก็ไปเที่ยวที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาไฟฟูจิ (富士山) Osaka (大阪) หรือว่าจะเป็น Hokkaidou (北海道) รวมถึงตัวผมเองก็ได้มาเที่ยวที่ไอจิ (愛知) ถึงจะรู้สึกว่ามันผ่านไปไว แต่ก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี ถ้าคราวหน้ามีโอกาสได้มาอีกก็อยากจะมาอีกครั้ง